

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังอ่อนค่าตามภูมิภาค, คาดประชุมกนง.วันนี้ ไม่กระทบเงินบาท

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังอ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค หลังจากมีแรงซื้อคืนดอลลาร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดีลเลอร์คาดว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) วันนี้ จะไม่ส่งผลต่อค่าเงินบาท เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม

*กนง.จะแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในช่วงปลายวันนี้ ขณะที่ผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์โดยรอยเตอร์ บ่งชี้ว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.00% ในการประชุมวันนี้ หลังได้ปรับลดดอกเบี้ยลง 2 ครั้ง เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นับตั้งแต่เกิดความไม่สงบทางการเมือง ในเดือนพ.ย.56

*สกุลเงินหลักของโลกทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากภาวะซื้อขายซบเซาทำให้ดอลลาร์, ยูโร และเยน เคลื่อนไหวในกรอบแคบ

*ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากฝั่งยุโรปเมื่อวานนี้ ขณะที่ข้อมูลของสหรัฐ ระบุว่า ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค. ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปีครึ่ง โดยร่วงลง 0.2% สู่ 4.59 ล้านยูนิต แต่ก็มีสัญญาณว่า ภาวะตกต่ำดังกล่าว อาจใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว

*ผลสำรวจขั้นต้นพบว่า ภาคการผลิตของจีนฟื้นตัวเล็กน้อยในเดือนเม.ย. แต่ภาคการผลิตโดยรวมยังคงหดตัวลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นของเอสพีซี/มาร์กิต ปรับขึ้นสู่ระดับ 48.3 ในเดือนเม.ย. จาก 48.0 ในเดือนมี.ค. แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ที่แบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและการหดตัว

*นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะแถลงสุนทรพจน์ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมในวันพรุ่งนี้ หลังจากเปิดเผยในช่วงที่ผ่านมาว่า การแข็งค่าของยูโร อาจกระตุ้นให้อีซีบีผ่อนคลายนโยบายการเงิน ขณะที่เทรดเดอร์ในต่างประเทศ คาดว่า ยูโรจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ จนกว่าจะถึงการประชุมอีซีบีในวันที่ 8 พ.ค.

*นักลงทุนจะรอการเปิดเผยผลสำรวจ PMI ของยูโรโซนในวันนี้ รวมถึงดัชนี

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจจากสถาบันไอโพนของเยอรมนี ในวันพุธนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ
ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.302 บาท

*08.33 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.35/39 จาก 32.31/34 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.35/39 จาก 32.33/35 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.59/61 จาก 102.60 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3815/17 จาก 1.3803 เมื่อวาน

"กนง.วันนี้คงไม่ได้มีผลอะไร เพราะตลาดก็มองกันไว้ว่าจะคงดอกเบี้ยต่อ
ยกเว้นว่าถ้ามีเซอร์ไพรส์ลดดอกเบี้ย ก็อาจจะกดดันเงินบาทเพิ่มได้ เพราะแรงซื้อจาก
month-end(แรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือน) ก็จะเริ่มมีเข้ามา" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้ยังอ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค หลังมีแรงซื้อ
คืนดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเชีย ขณะที่ตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ามาสนับสนุน
ให้เงินบาทแข็งค่าต่อไป หลังจากที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ก่อน
ส่วนการประชุม กนง.วันนี้ คาดว่าจะไม่มีผลต่อเงินบาท เนื่องจากตลาด
คาดการณ์ไว้แล้วว่า กนง.น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม เพื่อรอดูผลกระทบ
จากปัจจัยการเมืองต่อไป โดยคาดว่าเงินบาทวันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่ 32.40 และ
แนวต้านที่ 32.30

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้